

TIỀN HẢI

Tập trung sản xuất vụ mùa



Nông dân Tiền Hải làm đất sản xuất vụ mùa.

Vụ mùa năm nay, Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 10.200ha, trong đó nhóm lúa chất lượng cao gần 40%, lúa có năng suất cao trên 60%, năng suất đạt 60 tạ/ha trở lên. Để bảo đảm mục tiêu đề ra, huyện đã và đang chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ làm đất, chuẩn bị giống, vật tư nông nghiệp sẵn sàng xuống đồng gieo cấy lúa mùa theo lịch thời vụ.

lật đất đến đó, sẵn sàng mọi điều kiện sản xuất vụ mùa theo đúng kế hoạch của địa phương. Vụ mùa năm nay, gia đình tôi gieo cấy 2,5 mẫu gồm các giống Bắc thơm, TBR225. Ngoài ra, gia đình tôi cũng như các hộ nông dân được HTX tuyên truyền tuyệt đối không gieo vãi vì theo khuyến cáo của ngành chuyên môn khi gieo vãi làm gia tăng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, đặc biệt là thuốc trừ cỏ. Việc lạm dụng thuốc trừ cỏ không chỉ gây ô nhiễm nguồn đất, nước mà còn tiêu diệt các vi sinh vật có ích, gây mất cân bằng sinh thái, từ đó gia tăng sâu bệnh hại lúa.

Cũng như các hộ nông dân xã Tây Lương đang tập trung vệ sinh đồng ruộng, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để bước vào sản xuất vụ mùa, ông Hoàng Văn Cam, thôn Thượng cho biết: Gia đình tôi tranh thủ làm đất gieo cấy lúa mùa; diện tích mạ đã được phun phòng, trừ rầy. Vụ mùa năm nay gia đình tôi cấy 1 mẫu chủ yếu là giống BC15. Theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, thời tiết năm nay không thuận nên cần thực hiện

đúng thời gian làm đất để gieo cấy lúa mùa, tránh khi lúa đang trở bông gặp mưa bão dẫn đến mất mùa.

Do tính chất khẩn trương của thời vụ nên huyện Tiền Hải đã chỉ đạo các địa phương thu hoạch lúa xuân xong đến đâu thì tiến hành cày bừa ngay đến đó. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tích cực chỉ đạo nông dân sau khi thu hoạch lúa xuân phải vệ sinh đồng ruộng như sử dụng vôi bột, các chế phẩm sinh học để xử lý rơm rạ còn sót lại, gốc rạ nhanh phân hủy nhằm tiêu diệt nguồn sâu bệnh, tạo điều kiện khi gieo cấy lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt. Thống nhất với các hộ nông dân có máy làm đất thực hiện tốt việc làm đất, đơn giá, phân vùng diện tích cụ thể tránh tình trạng một số chủ máy nhận diện tích cày bừa nhiều gây ảnh hưởng thời vụ. Các HTX chủ trọng, thực hiện tốt các khâu dịch vụ phục vụ như cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất cho nông dân. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các HTX thực hiện tốt

việc bảo dưỡng trạm bơm, vớt bèo bống tại các công trình, sông dẫn, khơi thông mương nước, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Chủ động việc điều tiết nước tại các xứ đồng, không để tình trạng bà con nông dân thiếu nước khi cày bừa. Ngoài cơ chế hỗ trợ của tỉnh, Tiền Hải có chính sách hỗ trợ 100% thuốc trừ rầy trên mạ; hỗ trợ 120.000 đồng/ha cho các xã còn lại. Ngoài ra, huyện còn khuyến khích các địa phương quy vùng sản xuất tập trung quy mô lớn; hỗ trợ liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Để cơ chế hỗ trợ đạt hiệu quả, Tiền Hải yêu cầu các địa phương, HTX căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai tốt để sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2019. Trong đó, đẩy nhanh tiến độ làm đất, làm đất gieo mạ, phòng, trừ sâu bệnh đối với diện tích mạ đã gieo; tập trung các biện pháp diệt chuột, ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ...

MẠNH THẮNG

NHỮNG CHÍNH SÁCH CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 7

Lương cơ sở tăng 100.000 đồng mỗi tháng

Nghị định số 38 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng mỗi tháng (tăng thêm 100.000 đồng, tương đương gần 7,2%).



Ảnh minh họa

Với mức lương cơ sở mới, công chức trình độ đại học mới đi làm (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ được tăng từ mức hiện tại là 3.252.600 đồng lên 3.486.600 đồng (tăng 234.000 đồng).

Mức lương này được dùng để: tính lương trong bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; tính mức phí sinh hoạt, phí hoạt động; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở như trợ cấp, phụ cấp...

Giá vé máy bay trong nước hạ phổ thông không quá 3,75 triệu đồng

Có hiệu lực từ ngày 1/7, Thông tư số 17/2019 của Bộ Giao thông Vận tải quy định khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa.

Cụ thể, giá vé hạ phổ thông cơ bản cho một chiều đi như sau: đường bay có khoảng cách dưới 500km thuộc nhóm đường bay phát triển kinh tế - xã hội là 1,6 triệu đồng, nhóm đường bay khác là 1,7 triệu đồng.

Đường bay có khoảng cách từ 500 - 850km có giá tối đa 2,2 triệu đồng; đường bay có khoảng cách từ 850 - 1.000km có giá tối đa 2,790 triệu đồng; đường bay có khoảng cách từ 1.000 - 1.280km có giá tối đa 3,2 triệu đồng; đường bay có khoảng cách từ 1.280km trở lên có giá tối đa 3,75 triệu đồng.

Mức vé tối đa quy định trên đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay, trừ các khoản thu sau: thuế giá trị gia tăng; các khoản thu hộ doanh nghiệp cung ứng dịch vụ nhà ga hành khách và dịch vụ đảm bảo an ninh; khoản giá dịch vụ đối với các hạng mục tăng thêm...

Dùng điện lưới đánh bắt cá bị phạt đến 50 triệu đồng

Nghị định số 42/2019 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 5/7 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản nêu rõ các mức phạt đối với hành vi sử dụng điện để khai thác thủy sản trái phép. Cụ thể, dùng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá sẽ bị phạt từ 3 - 5 triệu đồng.

Dùng kích điện hoặc dùng trực tiếp dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản: phạt từ 15 - 20 triệu đồng nếu tàu cá dưới 12m; phạt từ 20 - 30 triệu đồng nếu tàu cá từ 12 - 15m và từ 30 - 40 triệu đồng nếu tàu cá từ 15m trở lên.

Dùng điện lưới để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự: phạt từ 40 - 50 triệu đồng.

Trường hợp ngư dân dùng chất cấm, hóa chất cấm, chất độc, hóa chất khác để khai thác thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự cũng sẽ bị phạt tiền từ 50 - 70 triệu đồng...

(theo vnexpress.net)

VŨ THƯ

Phát triển chăn nuôi bò

Nhờ có định hướng sớm và kiên trì triển khai, những năm qua, đàn bò thịt trên địa bàn huyện Vũ Thư phát triển mạnh, trở thành hướng đi giúp nhiều nông dân xóa nghèo, thậm chí vươn lên làm giàu. Trong bối cảnh bệnh dịch tả lợn châu Phi hoành hành, bò thịt là con vật nuôi được huyện khuyến khích phát triển tại các nông hộ.

thụ lãi hơn 10 triệu đồng/con bê, bò thịt. Với quy mô chăn nuôi hiện tại là 25 - 50 con bò mẹ/lúa, tối thu về

hàng trăm triệu đồng/năm. Không riêng gia đình ông Phương, hiện có hàng chục hộ chăn nuôi trên địa

bàn huyện Vũ Thư mạnh dạn phát triển đàn bò với quy mô từ 10 - 60 con/hộ. Ông Nguyễn Tổng Thìn,



Người dân xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) chăm sóc đàn bò.

Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Sớm nhận thức được vai trò của đàn bò trong phát triển chăn nuôi, từ tháng 7/2014, UBND huyện Vũ Thư đã ban hành để án phát triển chăn nuôi bò thịt, bỏ sửa giai đoạn 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Những năm qua, huyện tập trung triển khai các dự án xây dựng mô hình nuôi bò cái lai sinh sản quy mô 20 con, lựa chọn đàn bò mẹ có chất lượng tốt, tập trung các biện pháp kỹ thuật từng bước cải thiện, nâng cao quy mô, chất lượng đàn bò; huyện quy hoạch vùng trồng cỏ ở các xã hiện tại đạt 95,5ha, dự kiến đạt 192,7ha vào năm 2020 để làm nguồn thức ăn cho đàn bò. Ngoài ra, để khuyến khích các hộ phát triển đàn bò, huyện chú trọng công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật viên và trang bị dụng cụ, vật tư phục vụ công tác chăm sóc, sinh sản đàn bò; hỗ trợ lãi suất cho các hộ mua bò giống, hỗ trợ công tiêm vắc-xin phòng bệnh tụ huyết trùng cho đàn bò... Với sự tập trung, quan tâm hỗ trợ phát triển đàn bò, đến nay Vũ Thư có 7.769 con trâu, bò, trong đó đàn bò chiếm 96% tổng đàn, chủ yếu là bò lai Brahman. Trong tổng đàn bò, số bò cái chiếm khoảng 50% và khoảng 25% tổng đàn bò có trọng lượng từ 200kg/con trở lên. Ngoài trang trại bò có quy

mô lớn, đàn bò phát triển khá đều ở các hộ chăn nuôi ở hầu khắp các xã, trong đó một số xã có tổng đàn bò lớn như Việt Hưng (837 con), Xuân Hòa (532 con), Hồng Lý (493 con), Dũng Nghĩa (350 con)... Với quy mô chăn nuôi này, sản lượng thịt bò xuất chuồng của huyện hiện đạt khoảng 450 tấn/năm, mang lại giá trị khoảng 90 tỷ đồng/năm cho người chăn nuôi.

Mục tiêu đến năm 2020 Vũ Thư có tổng đàn bò trên 8.200 con và đạt 15.200 con vào năm 2030; trong đó, đến năm 2030 huyện có trên 6.700 con bò sinh sản, 12 hộ nuôi bò quy mô 50 con/hộ trở lên, sản lượng thịt xuất chuồng đạt 900 tấn/năm. Để đạt mục tiêu này, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển đàn trâu, bò đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Huyện dự kiến quy hoạch 430ha đất để trồng cây nguyên liệu làm thức ăn cho đàn bò; tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển đàn bò. Trong điều kiện đàn lợn bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch tả lợn châu Phi, việc quan tâm phát triển đàn bò bên vững của cấp ủy, chính quyền các cấp giúp nông dân trên địa bàn huyện tận dụng lợi thế để phát triển chăn nuôi đúng hướng, mang lại hiệu quả, nâng cao thu nhập cho nông dân.

QUỲNH LƯU

ĐIỆN LỰC ĐÔNG HƯNG

Đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện

Thời gian qua, Điện lực Đông Hưng đã triển khai nhiều giải pháp, chương trình vận động tiết kiệm điện, thu hút đông đảo khách hàng tham gia, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân về cách sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm.

Anh Lê Hữu Long, thị trấn Đông Hưng chia sẻ: Nhà tôi thường có thói quen cắm điện tivi, quạt cả ngày, khi cần là bật lên vì nghĩ không tốn điện. Thời gian qua, do được nhân viên Điện lực Đông Hưng tuyên truyền, khuyến cáo gia đình cần nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong sinh hoạt, nhất là trong mùa nắng nóng như ngắt các thiết bị điện không cần thiết và không dùng thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm, thay thế bóng đèn compact tiết kiệm điện..., hiện nay

gia đình tôi đã ý thức hơn khi sử dụng điện, cùng chung tay tiết kiệm điện với cộng đồng không chỉ giảm chi phí cho gia đình mà còn góp phần chống biến đổi khí hậu. Còn bà Đỗ Thị Xuân, xã Liên Giang cho biết: Do chưa nhận thức được việc bóng đèn nào là tiết kiệm điện, các thiết bị dân nhân năng lượng và vì gia đình chưa có điều kiện nên thấy bóng đèn cũ chưa hỏng vẫn chưa nghĩ đến việc thay thế. Nhưng sau khi được giải thích, tôi rất cảm ơn Điện lực Đông Hưng đã tuyên truyền đến gia đình về ích lợi của việc sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện, nhờ đó gia đình tôi tiết kiệm được một phần chi phí trong sinh hoạt hàng ngày. Những việc làm trên tuy nhỏ nhưng mang lại hiệu quả hữu ích, giúp bà Xuân giảm hơn 40.000 đồng tiền điện sinh hoạt mỗi tháng.

Không chỉ tích cực tuyên truyền đến các hộ sử dụng điện sinh hoạt tại khu dân cư, Điện lực Đông Hưng còn thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, doanh nghiệp, trường học tuyên truyền sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm. Tại các buổi tuyên truyền, các tuyên truyền viên của Điện lực Đông Hưng đã khuyến cáo một số nội dung về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm như: giới thiệu kiến thức về sử dụng điện an toàn, các giải pháp tiết kiệm điện; hướng dẫn sử dụng các thiết bị điện thông dụng một cách hiệu quả và tiết kiệm điện; hướng dẫn các biện pháp an toàn, để phòng tai nạn điện... Hoạt động này đã góp phần tuyên truyền sâu rộng đến người dân kiến thức về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, biết thêm thông tin về các kênh thông

tin chăm sóc khách hàng mà ngành điện đang nỗ lực triển khai. Ngoài ra, nhằm giúp các hộ nghèo trên địa bàn huyện có cơ hội tiếp cận sử dụng các loại bóng đèn công nghệ mới, hiệu suất cao và tiết kiệm điện, hàng năm Điện lực Đông Hưng đều triển khai chương trình hỗ trợ hộ nghèo thay thế bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn tiết kiệm điện. Đây là chương trình mang ý nghĩa thiết thực đối với khách hàng, đặc biệt là các hộ nghèo trên địa bàn. Các gia đình được cấp đổi bóng đèn sẽ được công nhân điện lực tới tận hộ gia đình thay thế bóng, tư vấn, hướng dẫn sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, các biện pháp tiết kiệm điện trong sinh hoạt. Từ đó, giúp người dân phần nào tiết kiệm được chi phí sinh hoạt, giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Điện lực Đông Hưng cho biết: Hiện nay, Điện lực Đông Hưng quản lý vận hành 4 đường dây 35kV, 9 đường dây 10kV cấp điện cho trên 500 trạm biến áp với trên 1.000km đường dây 0,4kV cấp điện cho 97.000 khách hàng. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo đảm cấp điện cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân, thời gian qua, Điện lực Đông Hưng đã tuyên truyền đồng khách hàng cùng chung tay thực hiện tiết kiệm điện như: tắt các thiết bị điện khi không dùng đến, hạn chế sử dụng điện vào các giờ cao điểm trong ngày; khuyến khích khách hàng mua sắm thiết bị có dán nhãn năng lượng khi có nhu cầu thay đổi thiết bị cũ trong gia đình. Hạn chế sử dụng điện vào giờ cao điểm, sử dụng các động cơ điện có hiệu suất cao, bố trí sản xuất hợp lý... để tiết kiệm chi phí sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí

hậu. Phát tờ rơi, treo băng rôn cổ động tuyên truyền giờ trái đất năm 2019 tại các trục đường chính trên địa bàn. Ngoài các giải pháp trên, hiện nay, Điện lực Đông Hưng đang đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống pin

mặt trời... nhằm giúp người dân, doanh nghiệp giảm tiền điện hàng tháng. Để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong dịp nắng nóng, Điện lực Đông Hưng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó thay mới khoảng 30.000m cáp vận xoắn các loại. Nâng dung lượng 25

trạm biến áp, luân chuyển 41 trạm biến áp phù hợp công suất hàng tháng. Để bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong dịp nắng nóng, Điện lực Đông Hưng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, trong đó thay mới khoảng 30.000m cáp vận xoắn các loại. Nâng dung lượng 25

MẠNH THẮNG



Công nhân Điện lực Đông Hưng kiểm tra trạm biến áp để bảo đảm cấp điện ổn định, an toàn.